

สวัสดิ์พี่น้องวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน

อาทิตยนี้พระศาสนจักรทำการสมโภชพระจิตเจ้า บุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ บทอ่านทั้งสามบท บอกเล่าถึงองค์พระจิตเจ้าในสามประเด็นสำคัญซึ่งจะทำให้เราคริสตชนรู้จักและรักพระจิตเจ้าพระองค์นี้มากขึ้น

ประเด็นแรก คือ **“พระจิต พระผู้สถิตอยู่กับเรา”** ในบทอ่านที่หนึ่ง นับตั้งแต่วันเพนเทกอสเต หากเราย้อนกลับไปในวันนั้นเมื่อครั้งที่บรรดาศิษย์ชุมนุมกัน พ่ออยากให้เราลองหลับตาและจินตนาการตามทีหนังสือกิจการอัครสาวกได้บันทึกไว้... ขณะที่บรรดาศิษย์ทุกคนกำลังชุมนุมกันอยู่ มีเสียงฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า มีเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของแต่ละคน...



ภาพดังกล่าวนี้ หนังสือกิจการอัครสาวกบอกให้เราทราบว่า **“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด”** ทำให้ประชาชนที่เห็นต่างรู้สึกงุนงงสนเท่ห์และประหลาดใจ จนพากันพูดว่า **“ทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือทำไมเราแต่ละคนจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเรา”** จากเหตุการณ์นำ

ประหลาดใจที่เกิดขึ้น ทำให้เรารับรู้ได้ว่า องค์พระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่กับเราแต่ละคน และทุกครั้งที่เราวมกัน ชุมนุมกันในนามของพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราเสมอ ทุกที่ที่พระจิตเจ้าประทับอยู่ จะมีสิ่งที่สร้างความงุนงงสนเท่ห์และน่าประหลาดใจเกิดขึ้นไม่มากนักน้อย เพราะทรงทำให้เกิดสิ่งที่สดใหม่เสมอสำหรับผู้ที่มีความเชื่อต่อองค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์

ประเด็นที่สอง คือ บทบาทของพระจิตเจ้า คือ พระผู้ช่วยเหลือ ในพระวรสารนักบุญยอห์น บอกเราว่า

- องค์พระจิตเจ้าทรงเนื่องมาจากพระบิดา

- ทรงถูกส่งมาเพื่อเป็นพยานให้กับพระบุตร พระเยซูเจ้า
- จะทรงนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวล
- พระองค์จะตรัสกับเราในทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะแจ้งให้เรารู้
- พระองค์จะทรงช่วยเราให้กระจำงแข็งถึงคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าที่ประทานให้ คำสอนที่เมื่อครั้งหนึ่งเราอาจจะยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมด พระองค์จะทรงช่วยเราให้ค่อยๆ กระจำงชัด เพราะทรงเป็นผู้นำเราสู่ความจริงทั้งมวล

ประเด็นที่สาม คือ ผลของพระจิตเจ้า ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลสั่งสอนเราคริสตชน **“จงดำเนินตามพระจิตเจ้า และอย่าตอบสนองความปรารถนาตามธรรมชาติ”** เพราะความปรารถนาตามธรรมชาติของมนุษย์นั้น ตรงข้ามและขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับพระจิตเจ้า นักบุญเปาโลบอกชัดว่า “ท่านทำสิ่งที่ยากทำไม่ได้ ถ้าท่านมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำ” ดังนั้น หากเราดำเนินตามพระจิตเจ้า ผลคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง พี่น้องครับ นักบุญเปาโลสรุปตัวอย่างการดำเนินตามพระจิตเจ้าซึ่งทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า การดำเนินชีวิตตามอย่างพระจิตเจ้า คือ การดำเนินชีวิตโดย **“ไม่มัวคดีด้วยผู้อื่น หรือ อิจฉาริษยากัน”**



ขอให้องค์พระจิตเจ้า ช่วยเราให้เข้าสู่ความจริงซึ่งเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆ ไม่ใช่เข้าใจหรือความปรารถนาตามธรรมชาติแบบมนุษย์เท่านั้น เราทุกคนมีความโน้มเอียงตามธรรมชาติ แต่พระจิตเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นผู้ดึงรั้งเราให้เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเสมอ โอกาสสมโภชพระจิตเจ้าจงเตือนตัวเองให้ปล่อยวางชีวิตให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำเรา และวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เสมอ ขอพระองค์ให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกๆ วันตลอดไปเถิด